

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu và đẩy nhanh tiến trình xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh. Về phía tỉnh Thái Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách cho nhà đầu tư trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng chí cũng mong muốn Tokyo Gas sẽ là cầu nối để cùng với Thái Bình tiếp tục mời gọi các tập đoàn, công ty lớn của Nhật Bản cũng như các nước khác đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trực tiếp giải đáp làm rõ thêm các câu hỏi từ phía đại diện của Tokyo Gas.

kinh doanh - chuyển giao (BOT). Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 31 dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT, trong đó trên địa bàn thành phố Thái Bình có 19 dự án. Do đây là hình thức đầu tư mới, cơ chế chính sách thường xuyên thay đổi nên khi thực hiện gặp nhiều khó khăn trong quản lý vốn đầu tư, phương án tài chính; một số dự án năng cấp, cải tạo các tuyến đường đang khai thác theo hình thức BOT gặp khó khăn trong việc thu phí hoàn vốn; một số dự án có tổng vốn đầu tư lớn trong khi quỹ đất đối ứng để thanh toán cho dự án chưa có trong quy hoạch sử dụng đất; một số dự án không tìm đủ quỹ đất để thanh toán dẫn đến phương án tài chính phải sửa

đổi, bổ sung nhiều lần; một số dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư theo quy định của Chính phủ... Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng quy trình chuẩn về thủ tục đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT để trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất; các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát quỹ đất dự kiến thanh toán cho dự án BT, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để xác định vị trí, diện tích các khu đất có thể sử dụng để đối ứng cho các dự án BT đã phê duyệt và các dự án BT khác dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện các dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT...

**ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

của Quốc hội; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình dự buổi tiếp xúc. Các đồng chí: Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng dự.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện các đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với các đại biểu cử tri nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV; đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất nhiều ý kiến vào các lĩnh vực của đời sống. Với đã thông báo với các đại biểu cử tri nội dung, chương trình và thời gian diễn ra kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22/5 - 20/6/2017 tại Hà Nội. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật như: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Luật Thủy lợi, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Luật Quy hoạch... Kỳ họp cũng sẽ xem xét các báo

cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; xem xét, thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Đa số các đại biểu cử tri phát biểu đồng tình với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV; đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất nhiều ý kiến vào các lĩnh vực của đời sống. Với đã thông báo với các đại biểu cử tri nội dung, chương trình và thời gian diễn ra kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22/5 - 20/6/2017 tại Hà Nội. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật như: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Luật Thủy lợi, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Luật Quy hoạch... Kỳ họp cũng sẽ xem xét các báo

**THÁI THỤY...**

(Tiếp theo trang 1)

các công trình PCTT bảo đảm hoàn thành trước mùa bão, lũ; chỉ đạo các xã, thị trấn và các đơn vị chuẩn bị tốt vật tư, nhân lực để sẵn sàng huy động cho các trọng điểm xung yếu.

Về công tác phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân năm 2017, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị

trấn phát động chiến dịch trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại từ ngày 1 - 3/5. Các địa phương có diện tích lúa trở trong tháng 4 có nguy cơ bị sâu đục thân hai chấm, bệnh đạo ôn cổ bông, bạc lá và đốm sọc vi khuẩn thì tổ chức kiểm tra, phun trừ ngay khi lúa chuẩn bị trở bằng các loại thuốc theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; với các đối tượng sâu bệnh khác cần chú ý vào tình hình thực tế sẽ có bộ khuyến cáo kịp thời.

hạn chế sử dụng thuốc trừ cỏ; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về thực hiện chính sách xã hội, các đại biểu cử tri đề nghị phải rà soát, chứng thực lại các hồ sơ đối tượng chính sách để bảo đảm việc chi trả chính sách đúng người, đúng mức; nâng mức hỗ trợ cho cán bộ xã; đẩy nhanh tiến độ cấp kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho người có công; nâng cao chất lượng các trạm y tế; thực hiện hiệu quả hơn nữa để án tình giảm biến chế; giảm tuổi được hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi. Ngoài ra, đại biểu cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ; cán bộ làm sai phải kỷ luật nghiêm; có giải pháp giải quyết việc làm sau đào tạo... Các đại biểu cử tri cũng đề nghị Quốc hội tăng thời lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn; xây dựng luật phải bảo đảm tính lâu dài, sát thực tế cuộc sống.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện các đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình một số vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại biểu cử tri gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp thứ ba tới.

**AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ**

**Xe lớn phá đường nhỏ**

Tuyến đường tỉnh lộ 454 đoạn qua địa bàn huyện Vũ Thư vốn đã hẹp và xuống cấp, nay phải "oằn mình" để công trên lưng những chiếc xe tải trọng lớn. Không chỉ đường nát, người dân còn bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường và mùi hôi thối do các "siêu xe" này gây ra.



Xe trọng tải lớn nối đuôi nhau chạy trên tuyến đường tỉnh lộ 454 đoạn qua xã Hiệp Hòa (Vũ Thư).

Đầu giờ chiều, cái nắng đầu hè gay gắt. Chúng tôi cùng người dân thôn Hương, xã Xuân Hòa ngồi mục sở thị xe có tải trọng lớn đi qua tuyến đường tỉnh lộ 454 đoạn qua địa bàn thôn. Chỉ trong vòng chưa đến 2 giờ đồng hồ đã có hơn 20 xe container, xe đầu kéo chạy qua. Nhà nằm cạnh đường tỉnh lộ 454, bà Phạm Thị Quy, thôn Hương chia sẻ: Mỗi lần có xe tải trọng lớn như container, xe đầu kéo chạy qua, ngôi nhà 3 tầng của gia đình tôi lại rung lên, các cửa nhôm kính trên tầng cao mà vẫn phát ra âm thanh rầm rập. Từ ngày những loại xe này đi qua, tạo độ rung mạnh và liên tục khiến mái nhà của gia đình tôi bị nứt toác. Đặc biệt, nhiều lần, mùi hôi từ các container, xe đầu kéo phát ra khiến tôi phải đóng kín cửa nhà, ảnh hưởng

đến việc kinh doanh dịch vụ của gia đình. Tuyến đường tỉnh lộ 454 đoạn từ cầu Tỉnh Xuyên đến địa bàn các xã Xuân Hòa, Hiệp Hòa, Song Lăng, Minh Lăng, Tân Hòa, Tân Phong (Vũ Thư) đều có mặt đường rất hẹp, chỉ từ 3,8 - 4m, lề đường đất cũng nhỏ hẹp. Đây là tuyến đường chính kết nối thành phố Thái Bình, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Theo phản ánh của lãnh đạo và nhân dân các xã có tuyến đường tỉnh lộ 454 chạy qua từ ngày thông cầu Tỉnh Xuyên, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng, tuyến đường này tuy hẹp nhưng mật độ giao thông luôn ở mức cao, trong đó có không ít xe tải trọng lớn lưu thông. Đặc biệt,

từ tháng 9/2016 đến nay, rất nhiều xe tải trọng lớn, hầu hết là xe chở bò, nguyên liệu thức ăn phục vụ chăn nuôi, thậm chí chở cả phân bò, nước tiểu bò từ trang trại nuôi bò thịt công nghệ cao của Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Việt Hùng (Tập đoàn Hòa Phát) đang hoạt động tại xã Hồng Minh (Hưng Hà) thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này. Ông Đỗ Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa chia sẻ: Địa phương có gần 3km đường tỉnh lộ 454 chạy qua. Từ ngày có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông qua địa bàn gây ra rất nhiều hệ lụy: đường ngày thêm sụt lún hư hỏng; các xe tải trọng lớn chiếm trọn mặt đường, lấn át các phương tiện khác phải đi vào lề đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các em học sinh.



Tuyến đường tỉnh lộ 454 có mặt đường hẹp, xe trọng tải lớn lưu thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.



Xe trọng tải lớn chạy trên đường tỉnh lộ 454 làm nhiều mái nhà, tường nhà của hộ dân nằm ven đường bị nứt.

**Ông Nguyễn Quang Thu, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa**



Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần đến các cơ quan chức năng nhưng tình trạng xe đầu kéo, container chạy qua tuyến đường 454 qua địa bàn xã vẫn hoạt động như thường lệ. Tôi đây, xã sẽ tiếp tục kiến nghị lên HĐND tỉnh để xem xét, giải quyết. Quan chức cá nhân tôi cho rằng các cơ quan chức năng cần phải cấm, dừng hẳn việc xe trọng tải lớn, xe quá khổ lưu thông trên đường tỉnh lộ 454 khi đường chưa được thi công mở rộng nhằm

**Ông Trịnh Văn Mùi, Trưởng thôn Phương Tảo 2, xã Xuân Hòa**



Tuyến đường tỉnh lộ 454 chạy xuyên giữa địa bàn thôn. Từ ngày các xe siêu trọng chạy qua địa bàn, thôn liên tục nhận được phản ánh, bức xúc của nhân dân về tình trạng nhà nứt mái, tiếng ồn lớn, mất an toàn giao thông, đặc biệt ô nhiễm môi trường do phân bò rơi rớt dọc đường hoặc mùi hôi thối bốc ra từ các xe chở phân bò. Bà con rất mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý tình trạng này.

**Bà Đỗ Thị Hạt, thôn An Đẽ, xã Hiệp Hòa**



Không riêng gia đình tôi mà người tham gia giao thông nói chung, đặc biệt các hộ sinh sống ở ven đường tỉnh lộ 454 đều rất bức xúc về tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến đường. Chúng tôi mong có đường dây nóng để nhân dân kịp thời phản ánh cho cơ quan chức năng khi phát hiện ra các xe vi phạm về quá khổ, quá tải. Quan trọng hơn cả, chúng tôi mong chính quyền các cấp và các ngành chức năng sẽ sớm vào cuộc xử lý nghiêm các xe chở hàng vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên tuyến đường.

Nhiều xe chạy qua đã gạt dút không ít đường dây điện, dây cáp viễn thông trên địa bàn. Tôi thoáng theo từng đợt, vào ban đêm, các xe đầu kéo kéo theo rơ moóc chở phân bò, nước tiểu bò, do không được trùm kỹ trong quá trình vận chuyển đã rơi rớt phân suốt dọc đường làm mất vệ sinh môi trường, đặc biệt tạo mùi hôi thối khiến người dân địa phương rất bức xúc. Xã Hiệp Hòa đã nhận được rất nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri, nhân dân địa phương phản ánh bức xúc về tình trạng xe có tải trọng lớn chạy qua địa bàn, thậm chí một số người dân đã tự ý chặn xe và có hành động quá khích,

**HÀ PHƯƠNG**



Khi xe trọng tải lớn chạy qua, thêm nhiều ổ gà, ổ voi xuất hiện trên đường tỉnh lộ 454.

**TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGD HUYỆN KIẾN XƯƠNG Tổ chức 17 buổi tuyên truyền phòng, tránh xâm hại trẻ em**



Truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em tại Trường THCS Bình Định.

Để giúp các em học sinh nhận biết các kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng tránh không bị xâm hại, thời gian qua, Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Kiến Xương đã tích cực phối hợp với ban dân số các xã, thị trấn tổ chức truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em. Từ tháng 3 đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 17 buổi truyền thông tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Thông qua các buổi truyền thông, các em được trang bị các kiến thức về sức khỏe sinh sản, các "vùng đỏ bôi", nhận diện kẻ có nguy cơ xâm hại mình, thủ đoạn và cách phòng tránh. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhà trường, gia đình và xã hội về phòng, chống xâm hại trẻ em.

**THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỤ ÁN XẢY RA TẠI CÔNG TY LIÊN KẾT VIỆT**

Ngày 17/12/2015, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt). Quá trình điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 7 đối tượng gồm: Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Văn Tú, Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc; Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung, nhân viên phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt về tội lừa đảo chiếm đoạt trên 2.000 tỷ đồng của 66.880 người cư trú trên địa bàn 49 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có tỉnh Thái Bình. Ngày 3/4/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để nghị truy tố 7 đối tượng trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cần cứ Điều 51 Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho những ai bị hại của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này biết và liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, thành phố nơi các bị hại đang cư trú.

**THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ**

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 1979. Địa chỉ: Lô 446, tổ 50, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Số chứng minh thư: 151276422 do Công an Thái Bình cấp ngày 14/7/2011. Ngày 23/10/2015, trong quá trình chuyển nhà đến cư trú tại địa chỉ Lô 446, tổ 50, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; do sơ suất, tôi đã làm mất 1 bản gốc hợp đồng mua bán căn hộ xây thô số 303/HĐ-CEI/2009 ngày 30/9/2009 và 1 phiếu thu số 348, quyển số 09 ngày 30/9/2009 do Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh bất động sản Thái Bình phát hành. Nay tôi thông báo nếu ai nhặt được hoặc có được thông tin liên quan đến các giấy tờ trên xin liên hệ gặp bà Nguyễn Thị Lan Anh, địa chỉ: Lô 446, tổ 50, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình (số điện thoại: 0946741222). Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.